



ที่ ศธ ๐๔๒๖๙.๑๗/๖๑

โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม หมู่ ๒๓
ตำบลบ้านกลาง อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๒๒๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๖๙/ว๑๒๖๕
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ให้โรงเรียนจัดทำ
มาตรการ ป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาตรการป้องกันภัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงคัยุทธ รุ่งแจ้ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

งานธุรการ

โทร. ๐ ๕๕๙๘ ๙๒๕๑

ลำดับ	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1.	ภัยบุคคล - ครู กับ นักเรียน	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนา ทดสอบ ความรู้ด้านจิตวิทยาและทักษะอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอ - ทดสอบและประเมินทักษะทางอารมณ์ของนักเรียน - ร่วมมือกับนักจิตวิทยาแก้ปัญหาและป้องกันใช้ความรุนแรงสถานศึกษาร่วมมือกับนักจิตวิทยา - มีช่องทางสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว - ใช้คำพูดในทางบวก เสริมแรงให้กับนักเรียน
	- ครู กับ ครู	<ul style="list-style-type: none"> - คอยกันต่อหน้า - รู้จักประนีประนอม - มีเป้าหมายร่วมกัน - เครียดนัก ก็พักก่อน - สอดแทรกอารมณ์ขัน - ให้เวลาเยียวยา - เข้าใจลักษณะเฉพาะของบุคคล มองให้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่เก็บมาใส่ใจ
	- ครู กับ บุคคลอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ใจเย็น ๆ - สติ - ปลีกตัวออกมา - ให้บริการด้วยความเต็มใจ ทุกระดับประทับใจ
2.	อุบัติเหตุ	<p>1. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบุคคล มีแนวทางการป้องกันและแก้ไข ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้บริหารและครูในโรงเรียนต้องรู้จักวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อนักเรียนได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ควรมีการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล และสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ หากจำเป็นควรมีพยาบาลประจำโรงเรียน ถ้าหากไม่สามารถจัดหาพยาบาลประจำโรงเรียนได้ ครูที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนต้องมีความรู้หรือผ่าน การอบรมเรื่องนี้มาโดยตรง 2) ทางโรงเรียนควรจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน 3) ครูในโรงเรียนต้องคอยสอดส่องดูแลในส่วนต่าง ๆ ของโรงเรียนหากเกิดเหตุใด ๆ ขึ้น จะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที 4) ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้กับครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างปลอดภัย สร้างนิสัยระมัดระวัง และปลูกฝังการป้องกันภัย โดยสามารถบูรณาการเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการจราจร อัคคีภัยและสารพิษต่าง ๆ เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติหรือกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน <p>2. องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยภายในโรงเรียน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ บันได และทางเดินให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ตามความเหมาะสม

		<p>2) เครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน</p> <p>3) ควรจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดีในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพยาบาล และห้องต่าง ๆ ในอาคารเรียน</p> <p>4) สนามโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น สนามกีฬา และสนามหญ้า ต้องดูแลให้อยู่ในสภาพไม่ชำรุด ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่มีเศษวัสดุมีคม</p> <p>5) ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับคำเตือนตามสถานที่ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียน ดังตัวอย่างข้อความเตือนในป้ายประกาศ เช่น สนามลิ้นบันไดชัน ลงช้า ๆ เดินชิดซ้าย เป็นต้น</p> <p>3. องค์ประกอบเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียน มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>1) ควรมีการจัดระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย โดยจัดวางสายไฟต่างๆ ให้เหมาะสม จัดให้มีระบบความปลอดภัย หากเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โดยเฉพาะบริเวณตู้ทำน้ำเย็นต้องหมั่นตรวจสอบไม่ให้ชำรุดเสียหาย หากพบต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>2) มีการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และควรมีการจำลองสถานการณ์เพื่อฝึกซ้อมการหนีไฟ</p> <p>3) มีการจัดบริการความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับโรงเรียน โดยมีหัวหน้ากลุ่มนำ การข้ามถนนควรมีครูเวร หรือตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียน นอกจากนี้ในการให้บริการรถโรงเรียน ต้องจัดสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน แยกเป็นสัดส่วนจากที่จอดรถของผู้ปกครองนักเรียน และที่สำคัญผู้ขับรถของโรงเรียนต้องผ่านการอบรมการขับขี่รถยนต์มาเป็นอย่างดี</p> <p>4) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยต้องมีครูที่ผ่านการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>5) มีการจัดตั้งชมรมทางด้านการป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลอื่น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ตนจะต้องพบในชีวิตประจำวัน</p> <p>6) มีการจัดตั้งกิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น การนำนักเรียนออกช่วยดูแลการจราจรบนท้องถนน เรียนรู้วิถีปฏิบัติอย่างถูกต้อง</p> <p>7) มีการจัดอบรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำกิจกรรมให้มีความรอบคอบและปลอดภัย เช่น กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ครูต้องมีความชำนาญ รอบคอบ และแนะนำวิธีการทดลองที่ถูกต้องและปลอดภัย</p> <p>4.เสริมสร้างความรู้ความตระหนักในเรื่องอุบัติเหตุต่างๆแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>5.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งจากมนุษย์และธรรมชาติเพื่อความไม่ประมาทแก่นักเรียน</p>
--	--	---

		6. ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ควรปฏิบัติตนเช่นใดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.	สาธารณสุข	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำรวจ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในโรงเรียนและบริเวณรอบนอกโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม อย่างละเอียดและสม่ำเสมอ 2. พิจารณากำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันและการเตรียมความพร้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน และร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานใกล้เคียง 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนป้องกันภัยฯ 4. เผื่อระวังติดตามสถานการณ์เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 5. ทำกิจกรรมและประสานงานการดำเนินงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6. เสริมสร้างความรู้ความตระหนักในเรื่องสาธารณสุขแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 7. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดสาธารณสุขแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 8. ซักซ้อมความเข้าใจในสัญญาณสัญลักษณ์ของการเกิดสาธารณสุขโดยวิทยากรที่มีความรู้ รวมทั้งแนะนำข้อปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 9. จัดอบรมนักเรียนเรื่องการป้องกันภัยและการปฏิบัติตนขณะผจญสาธารณสุข